

Số: 56 /KH-CĐN

Tuy Hòa, ngày 28 tháng 4 năm 2010

## KẾ HOẠCH

### Thực hiện cuộc vận động

### “Học tập và làm theo tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2010

Thực hiện kế hoạch số 31/KH-LĐLĐ ngày 7/4/2010 của Ban chỉ đạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2010 của LĐLĐ tỉnh Phú Yên. Để triển khai thực hiện tốt theo kế hoạch, Công đoàn ngành Giáo dục yêu cầu các CĐCS khối trực thuộc tiếp tục triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

#### I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

##### **1. Mục đích:**

Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị trong năm học 2009-2010 và việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2010.

-Các CĐCS cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về các nội dung cuộc vận động, làm cho mỗi cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tự tìm cho mình một bài học sâu sắc, từ đó không ngừng phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức. Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế yếu kém trong việc triển khai thực hiện cuộc vận động trong 3 năm qua, đưa cuộc vận động lên một bước mới, tạo không khí thi đua sôi nổi trong CBCC-LĐ, hướng tới Đại hội XI của Đảng, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển Giáo dục giai đoạn 2006-2010 và những năm tiếp theo.

-Tăng cường vai trò của cấp ủy Đảng, lãnh đạo đơn vị, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện cuộc vận động, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của Ban chỉ đạo các cấp trong việc triển khai thực hiện.

##### **2. Yêu cầu:**

-Trên cơ sở kế hoạch chung của từng đơn vị, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, các CĐCS cần xây dựng kế hoạch, gắn cuộc vận động với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Xây dựng các tiêu chí tổ chức thực hiện cụ thể cho đơn vị và từng cá nhân phù hợp với đặc điểm tình hình để mỗi CBCC-LĐ thực hiện đạt hiệu quả theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

-Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, nhằm tạo ra những kết quả cụ thể thiết thực: Nêu gương người tốt, việc tốt, tập thể, cá nhân điển hình, biểu dương kịp thời trong các dịp sơ, tổng kết các đợt thi đua, tổng kết năm học.

#### II. NHỮNG NỘI DUNG CỤ THỂ CẦN THỰC HIỆN:

**1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền về cuộc vận động gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2010, kết hợp với biểu dương các tập thể cá nhân có nhiều thành tích trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”:**

-Các CĐCS căn cứ vào kế hoạch của cấp ủy Đảng và kế hoạch số 602/KH-CĐN ngày 21/01/2010 của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục tỉnh về “Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2010”, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2009-

2010, từ đó xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền về nội dung cuộc vận động một cách cụ thể, thiết thực.

-Qua các đợt thi đua, sơ, tổng kết năm học cần tổ chức biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa, thúc đẩy cuộc vận động cả chiều rộng và chiều sâu.

**2. Tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, CBCCLĐ học tập và tuyên truyền sâu rộng chủ đề cuộc vận động năm 2010: “Tu tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh”, “Là đạo đức, là văn minh” gắn với tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp:**

-Trên cơ sở kế hoạch của cấp ủy Đảng, Ban chấp hành CĐCS phối hợp với chính quyền tổ chức học tập trong toàn thể cán bộ, đoàn viên, CBCCLĐ về nội dung quan trọng trong tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề cuộc vận động 2010: “Tu tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “Là đạo đức, là văn minh”.

-Các nhà trường và cơ sở giáo dục quán triệt tinh thần tiếp tục học tập và đẩy mạnh việc “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó triển khai các việc làm cụ thể. Tăng cường vai trò của cấp ủy đảng, lãnh đạo đơn vị, trong đó đề cao vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện cuộc vận động.

**3. Thực hiện công văn số 271-CV/TW ngày 24/9/2009 của Bộ chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc vận động “:Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:”**

-Tất cả các đồng chí là cán bộ lãnh đạo, nhất là cán bộ chủ chốt ở các cấp công đoàn phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện nêu gương sáng trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, mỗi đồng chí phải có chương trình, kế hoạch, nội dung rèn luyện phấn đấu, trong các đợt sinh hoạt chi bộ tham gia góp ý, kiểm điểm theo các nội dung đã đăng ký thực hiện trước chi bộ.

-Việc nêu gương của cán bộ công đoàn phải toàn diện trên các mặt: ý thức chấp hành các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, tình thần trách nhiệm trong việc đổi mới nội dung, phương pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống: Cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, đấu tranh chống quan liêu tham nhũng, lãng phí, các hiện tượng tiêu cực khác bao gồm cả đạo đức, lối sống của bản thân và gia đình.

**4. Tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo điểm và công tác kiểm tra, giám sát định kỳ việc thực hiện Cuộc vận động:**

Thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo các cấp, Ban chấp hành Công đoàn phối hợp với chính quyền các cấp xây dựng kế hoạch chỉ đạo hoạt động cụ thể ở từng đơn vị. Nội dung tập trung vào chủ đề “*Tu tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh*”, “*Là đạo đức, là văn minh*” gắn với việc tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp. Trong đó, vận dụng, lồng ghép với việc thực hiện các cuộc vận động của ngành: Cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động “*Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo*” và phong trào thi đua “*Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực*”.

*Một số nội dung kế hoạch làm theo trong năm 2010:*

-Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, BCHCĐCS xây dựng nội dung kế hoạch triển khai thực hiện từ nay đến 10/5/2010.

-Trong báo cáo các đợt thi đua, sơ, tổng kết năm học cần có báo cáo tình hình triển khai thực hiện cuộc vận động. Đối với các đơn vị chọn làm điểm, hàng quý Thường trực Công

đoàn ngành làm việc để nắm tình hình và phát hiện những kinh nghiệm hay để triển khai nhân rộng.

-Thường trực Công đoàn ngành chọn 3 đơn vị sau làm điểm: CĐCS trường THPT Nguyễn Huệ, Lê Trung Kiên, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh.

**5. Tiếp tục duy trì và nâng lên một bước mới thực hiện có hiệu quả việc tổ chức chào cờ Tổ quốc vào sáng thứ hai đầu tuần.**

Nội dung, hình thức tổ chức chào cờ thực hiện như năm 2009; cần bổ sung một số nội dung học tập dưới cờ sát thực, hiệu quả và có sức thuyết phục. Đối với các trường học, tiếp tục thực hiện “Mỗi tuần một câu chuyện về Bác” và sưu tầm những mẫu chuyện phù hợp với đặc điểm từng bậc học.

Ngoài nội dung học tập dưới cờ năm 2009, cần tổ chức đánh giá nhận xét kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tuần, tự phê bình và phê bình dưới cờ. Cuối năm 2010, tổ chức rút kinh nghiệm qua 3 năm thực hiện việc tổ chức chào cờ Tổ quốc đầu tuần.

**6. Kế hoạch tổng kết năm 2010 và sơ kết 4 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động, xác định phương hướng, nhiệm vụ triển khai Cuộc vận động trong năm 2011.**

Tổng kết Cuộc vận động năm 2010, xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động năm 2011 kết hợp với sơ kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động, có sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm qua 3 năm chỉ đạo điểm ở đơn vị. Việc sơ kết tiến hành từ cơ sở đến tỉnh.

**Thời gian:**

- Các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện từ nay đến 10/5/2010
- Các CĐCS tổ chức sơ, tổng kết vào đầu tháng 12/2010
- Công đoàn Giáo dục tỉnh tổng kết vào giữa tháng 12/2010.

**III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:**

**1. Đối với Công đoàn Giáo dục tỉnh:**

Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai kế hoạch thực hiện, theo dõi kiểm tra, nhân điển hình, báo cáo kết quả cho ban chỉ đạo cuộc vận động của LĐLĐ tỉnh.

**2. Đối với các CĐCS:**

Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, phối hợp với chính quyền, các CĐCS xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, hàng quý báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng CDN để tổng hợp chung và báo cáo lên cấp trên.

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2010 là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn của Đảng được tiến hành trong thời gian dài, có nội dung phong phú và thiết thực. Thực hiện thắng lợi cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là góp đổi mới toàn diện sự nghiệp giáo dục. Vì vậy, Ban Thường vụ CĐGD tỉnh yêu cầu các CĐCS cần xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ để cuộc vận động năm 2010 đạt kết quả cao nhất.

**Nơi nhận:**

- LĐLĐ tỉnh(để b/c)
- Sở GD-ĐT(để phối hợp)
- CĐCS khối TT(để thực hiện)

